

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ผู้เข้าประชุม (คณะนิติบัญญัติ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญเลิศ ศรีบัวทอง	ประธานสภา อบต.กฤษณา	บุญเลิศ ศรีบัวทอง	
๒	นายอินชา สังข์สุวรรณ	รองประธานสภา อบต.กฤษณา	อินชา สังข์สุวรรณ	
๓	นายมนัส แสนชา	สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ ๑	มนัส แสนชา	
๔	นางสุมาลี นัยเนตร์	สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ ๑	สุมาลี นัยเนตร์	
๕	นายเคโซ นิยมทอง	สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ ๒	- ลากิจ	
๖	นายสถิตย์ ศรีบัวทอง	สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ ๓	สถิตย์ ศรีบัวทอง	
๗	นายธงไชย เทพณรงค์	สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ ๔	ธงไชย เทพณรงค์	
๘	นางสมคิด เจริญผล	สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ ๔	- ลากิจ	
๙	นายอนันต์ ศรีอุบล	สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ ๕	อนันต์ ศรีอุบล	
๑๐	นางสนทอง กลีบบัว	สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ ๕	สนทอง กลีบบัว	
๑๑	นายยงยุทธ ทองภู	สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ ๖	ยงยุทธ ทองภู	
๑๒	นายสงคราม เกิดประทุม	สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ ๖	สงคราม เกิดประทุม	
๑๓	นายไพบุลย์ เอี่ยมสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต.กฤษณา หมู่ ๗	ไพบุลย์ เอี่ยมสุวรรณ	
๑๔	น.ส.ริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง	เลขานุการสภา อบต.กฤษณา ปลัด อบต.กฤษณา	ริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง	

ผู้เข้าร่วมประชุม (คณะผู้บริหาร)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวดณิชา ใจเพชร	นายก อบต.กฤษณา	ดณิชา ใจเพชร	
๒	นายสุเมธ คล้ายมาลา	รองนายก อบต.กฤษณา	สุเมธ คล้ายมาลา	
๓	นายสุพล สุภรัตน์	รองนายก อบต.กฤษณา	สุพล สุภรัตน์	
๔	นางคำนึ่ง คล้ายสุบรรณ	เลขาฯ นายก อบต.กฤษณา	- ลากิจ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุริยะ พิษณุปรีชาเดช	หัวหน้าสำนักปลัด	สุริยะ พิษณุปรีชาเดช	
๒	นางสาวอรอุมา ศิวินา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	อรอุมา ศิวินา	
๓	น.ส.บุศรา มาลา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	บุศรา มาลา	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

- เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญเลิศ ศรีบัวทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเห็นว่าครบถ้วน แล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จึงขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เรื่อง พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) และเรื่อง พิจารณารับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนพิจารณา เรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ แต่เนื่องจาก ในปัจจุบันไม่ตรงกับสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ นายอำเภอบางปลาม้า พิจารณาแล้วอนุญาตให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีกำหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จึงขออนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานสภา

- ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมว่ามีเนื้อหาที่ได้นำทักไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และหากไม่มีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

(จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน)

มติที่ประชุม

- ได้ตรวจสอบพร้อมกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม	จำนวน	๑๐	เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓	ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภา	๓.๑ พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ขอความเห็นชอบพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบ จึงขอให้คณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวตติญา ใจเพชร นายก อบต.กฤษณา	- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาทุกท่าน ดิฉันนางสาวตติญา ใจเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ขอมอบหมายให้นางสาววิญญูรัตน์ ศรีรุ่งเรือง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เป็นคนชี้แจงระเบียบ และรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นางสาววิญญูรัตน์ฯ ปลัด อบต.กฤษณา	- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาทุกท่าน ดิฉัน นางสาววิญญูรัตน์ ศรีรุ่งเรือง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถนำปัญหาและความต้องการไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง พร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงขอชี้แจงรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาต่อสภาท้องถิ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
ประธานสภา	- ตามที่คณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเห็นชอบร่วมกันตามที่เสนอ (จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน๒๑ ท่าน)
มติที่ประชุม	- พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๐ เสียง มีมติไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง / ๓.๒ เรื่อง...

๓.๒ เรื่อง พิจารณารับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกฤษณา
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานสภา

- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ขอความเห็นชอบพิจารณารับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบ จึงขอให้คณะผู้บริหารชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวดณิชา ใจเพชร

นายก อบต.กฤษณา

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาทุกท่าน ดิฉันนางสาวดณิชา ใจเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ขอมอบหมายให้นางสาววิญญูรัตน์ ศรีรุ่งเรือง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เป็นคนชี้แจงระเบียบ และรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาววิญญูรัตน์ฯ

ปลัด อบต.กฤษณา

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาทุกท่าน ดิฉัน นางสาววิญญูรัตน์ ศรีรุ่งเรือง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการประปาบ้านลำทองหลางและสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาบ้านลำทองหลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติในการโอนกิจการประปาบ้านลำทองหลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา บริหารจัดการ เนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องของการซ่อมแซมระบบประปาที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินการ ระบบประปา หมู่ที่ ๒ นี้ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ และน้ำประปาไม่ไหล ทำให้ผู้ใช้น้ำเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค ประกอบกับขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งหากการบริหารจัดการระบบประปาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นการปฏิบัติข้อหนึ่งข้อใดตามระเบียบนี้ได้ และประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๔๐๑๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นระเบียบการปฏิบัติตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘

/ ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงขอให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา พิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล กฤษณา รับโอนกิจการประปาบ้านลำทองกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลกฤษณา อำเภอ บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ประธานสภาฯ - ตามที่คณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด สงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเห็นชอบ ร่วมกันตามที่เสนอ
(จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน๕๑ ท่าน)

มติที่ประชุม - พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

มีมติอนุมัติ	จำนวน	๑๐	เสียง
มีมติไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ **ญัตติอื่น ๆ**

ประธานสภาฯ - สอบถามคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลกฤษณาท่านใดมีญัตติอื่น ๆ จะเสนอให้ที่ประชุมทราบหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - สอบถามเพิ่มเติมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ท่านใด มีเรื่องอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน ตำบลกฤษณาทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา - ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) (นายสถิตย์ ศรีบัวทอง) (ลงชื่อ) (นายสงคราม เกิดประทุม) (ลงชื่อ) (นายธงไชย เทพณรงค์)
กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญเลิศ ศรีบัวทอง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อ สมัย.....สมัยที่.....ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....

เอกสารประกอบ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา